

คดี ๑๐๘ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
 ภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงษ์
 วรเดชม.ร.ภ.จ.ก. ผู้แทนผู้บัญชาการ
 กรมทหารทั่วไป รับพระบรมราชโองการ
 ใต้เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นาย
 ทหารบก ซึ่งมีรายชื่อได้ รับราชการในตำแหน่ง
 กองทหารบกต่าง ๆ ค่อยไปดังนี้

กระทรวงผู้บัญชาการทหารบก
 นายพันโท เจ้าหมื่นสรรเพชญ์ภักดี เป็น
 นายพันเอก รับราชการตามตำแหน่งเดิม
 พระขรรค์วงษ์ เสด็จ พระองค์เจ้ากัลยาณ
 ประวดี เป็น นายร้อยตรี รับราชการตำแหน่ง
 นายเวรพิเศษ

หลวงประสิทธิ์ราชศักดิ์ เป็น นาย
 ร้อยตรี รับราชการกองแปลหนังสือ

กระทรวงผู้บัญชาการยุทธภัณฑ์
 นายร้อยเอก หลวงสโมสรพลการ เป็น
 นายพันตรี รับราชการตามตำแหน่งเดิม

พระขรรค์วงษ์ เป็น นายพันตรี
 รับราชการตำแหน่งตรวจการ

กองทหารรักษาพระบรมมหาราชวัง
 นายพันโท หม่อมเจ้าวิวัฒนา เป็น นาย
 พันเอก รับราชการตามตำแหน่งเดิม

แจ้งความ
 จากหอพิศไพรเวตลีเกรตารีหลวง
 บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นาย

พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล
 มา รับราชการ หลวงพระเทพรุคุณ เป็นผู้
 ช่วยอธิบดีในหอพิศไพรเวตลีเกรตารีหลวง
 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าไชยันต
 มงคล ได้เข้า รับราชการ หลวงพระเทพรุ
 คุณ ตั้งแต่ วันที่ได้ลงมาในท้ายแจ้งความ
 นี้แล้ว

หอพิศไพรเวตลีเกรตารีหลวง วันที่
 ๑๙ ธันวาคม รศ. ๑๐๘
 สม มค อมรพันธุ์

แจ้งความกรมอักษรมพิมพ์การ

ขอแจ้งความแก่ท่าน ผู้รับหนังสือ
 พิมพ์หลวง ซึ่งปรากฏนามว่า ราชกิจจานุเบกษา
 ด้วยจงนำหนดถึงคราวที่กรมอักษรม
 พิมพ์การจะเก็บเงินผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่ง
 ทำได้ในกรมส่งพระคลังมหาสมบัติ เพราะฉะนั้น
 จึงจำเป็นต้องเตือนเงิน ท่านผู้รับราชการ
 ญ.เบกษา ตามธรรมเนียม

การที่จะเก็บเงินครั้งนี้ ได้คิดจ้างผู้
 เก็บ ๆ ได้ ๑๐๐ บาท ยกให้แต่ผู้เก็บบาท
 หึ่ง ๆ ๑๐๐ บาท ดังนี้ แต่เห็นว่า ผู้รับราชการ
 กิจจานุเบกษาโดยมาก ก็ล้วนเป็นผู้ใกล้ชิด
 ในราชการได้เข้าไปในพระบรมมหาราชวังเนื่อง
 นิศย์ถ้าโปรดนำเงินค่าราชกิจจานุเบกษาที่ยัง
 ไม่ได้ส่งไปให้เสียที่โรงอักษรมพิมพ์การ ๆ ให้

คนใช้นำไปให้ก็ได้ จะเป็นการดีมากผลประโยชน์ของหลวงก็จะไม่ขาดไปด้วย ถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นสมควรอย่างยิ่ง ที่กรม อธิการ พิมพ์การ จะมีความยินดีขอรับใจท่านมาก

ค่าราชกิจจานุเบกษาที่จะเก็บตามราคาที่กำหนดไว้แต่เดิม คือค่าราชกิจจานุเบกษา ปีละ ๘ บาท ค่าสแตมป์ไปรษณีย์ที่ส่งในกรุงเทพฯ ปีละ ๑ บาท ส่งหัวเมืองในพระราชอาณาเขต ปีละ ๒ บาท ส่งต่างประเทศ ปีละ ๓ บาท แต่ค่าสแตมป์ไปรษณีย์ ที่กำหนดมานี้ ถ้าไม่พิจารณาทำให้ถึงวันถึงจะว่าเศษอยู่ยังเหลืออยู่ทำไม จึงเก็บทั้งบาทข้อนี้คือหนึ่งสี่ราชกิจจานุเบกษาไม่ได้ ออกตราลดหน้าเช่นนี้ ขางที่มีข่าวราชการมากก็ออกถึง ๑๒ หน้า ๑๖ หน้า ๆกว่าไปในปีหนึ่ง ๆ ก็มีหลายครั้ง ก็ต้องเพิ่มสแตมป์ตามกำหนดหน้าหนักของกฎหมายกรมไปรษณีย์

ถ้าท่านผู้ใดจะโปรดนำเงินไปส่ง เจ้าพนักงานได้รับแล้ว จะให้ใบเสร็จ กำหนดเก็บออฟฟิศเข้า ๔ โมง บัดออฟฟิศย้าย ๕ โมงขอได้มา ตามเวลาเก็บออฟฟิศเทอญ

ท่านผู้ใดจะให้เขียนเล่มราชกิจจานุเบกษา จำนวนปีชวดสัมฤทธิ์ศก ๑๒๕๐ ก็โปรดนำหนังสือที่รับนั้นไปให้ที่โรง อธิการ พิมพ์การ จะเขียนไปแจก เห็นลายทองให้เรียบร้อยด้วย ค่าเขียนเล่มละ ๒ บาทตามเคย

แจ้งความมา วันที่ ๕ มกราคม
รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๘

ข่าวตาย

หม่อมเจ้าชาน ในกรมหลวงเสด็จ บรมวิชัย ได้รับพระ ราชทานเบี้ยหวัดปี ละ ๗ ตำลึงตลอดมา ณ รัชกาลปัจจุบันนี้

ครั้นถึงเดือนตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๐๘ ประชวรเป็นโรคชราเสวยอาหารไม่ใคร่ได้ให้เห็นย่อยแล ทอย เช่นกำลังพระ วิไอยมธุ วัค อัมรินทร์รามาได้ รักษาพยาบาล อาการที่เห็นย่อย ทอยค่อย ๆ ลดลง

ครั้นถึงเดือนพฤศจิกายน ใสระหัดถแล บาทพระ วิไอยมธุได้ประ ทอมโอสถให้ทาแลให้เสวยอาการ หาคลายไม่

วันที่ ๑๘ ธันวาคม อาการให้ใสระไปทั้งองค์เสวยอาหารไม่ได้ เสวยได้แต่หน้าอาหารต้มวันละ ๒ หลอง หักถ้าง ๓ หลอง หักถ้าง แลเห็นย่อย ทอย ทวีมากขึ้น

วันที่ ๒๒ ธันวาคม เวลาทุ่มเศษสิ้นชีพิตักษัย ชันษา ๗๘ ปี พระ ราชทานน้ำสรงศพด้วยทองที่ขบเกษียรดิศ

ขุนรจนาโลหกิจ (จีน) ปลัดกรม อธิการพิมพ์การ เช่นบุตร นายทัต

เดิมในรัชกาลที่ ๓ ใ้อุปสมบทเป่าพระภิกษุ อยู่วัดเฉลิมพระเกียรติ ได้เรียนพระ ปรีชิตธรรม